



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 611 ประจำวันที่ 8 เมษายน 2567

ช่วงวันที่ 1-5 เมษายน 2567

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน มี.ค. 67 เท่ากับ 107.25 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มี.ค. 67 ลดลง 0.47%YoY
- ที่ประชุม ครม. รับทราบมติของที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ในภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ประเภทกิจการโรงแรม นำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยว ในอัตรา 400 บาท/วัน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 เม.ย. 67
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.66 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 67

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน มี.ค. 67 เท่ากับ 107.25 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มี.ค. 67 ลดลง 0.47% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 พร้อมทั้งปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 67 จากเดิมระหว่าง -0.3% ถึง 1.7% (ค่ากลาง 0.7) เป็นระหว่าง 0.0% ถึง 1.0% (ค่ากลาง 0.5) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และถ้าหากสถานการณ์ในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จะมีการทบทวนต่อไป

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบมติของที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ในภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ประเภทกิจการโรงแรม นำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยว ในอัตรา 400 บาท/วัน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 เม.ย. 67 เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า นายพิพัฒน์ได้รายงาน ครม. ว่าจากนี้ต่อไปจะมีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีทุกเดือนเพื่อพิจารณาขึ้นค่าแรง โดยจะพิจารณาว่าอุตสาหกรรมใด และ/หรือพื้นที่ใด สามารถปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาท/วันได้อีก

นายเกรียงไกร เสือรณกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงสูงและข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของไทยที่ทำให้การส่งออกฟื้นตัวได้ช้าและไม่ทั่วถึง เศรษฐกิจไทยต้องการแรงกระตุ้นเพิ่มเติม ทั้งนโยบายการคลังในการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ มาตรการกระตุ้นด้านอื่นๆ และนโยบายการเงิน โดยเฉพาะการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินให้กับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจได้

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.66 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 67 โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทเคลื่อนไหวแตะระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ 6 เดือนที่ 36.84 บาท/ดอลลาร์ฯ ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาบางส่วนปลายสัปดาห์ อนึ่งเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ตามทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค และแรงขายสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ดี เงินบาทฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนตามจังหวะการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่เงินดอลลาร์ลดช่วงบวกลงบางส่วนในช่วงปลายสัปดาห์หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด และอาจมีแรงขายเงินดอลลาร์ฯ เพื่อปรับโพสิชันก่อนการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐอเมริกา:** ดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือน มี.ค. ลดลงสู่ระดับ 51.9, ดัชนี PMI ภาคบริการในเดือน มี.ค. ลดลงสู่ระดับ 51.7, การจ้างงานของภาคเอกชนในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 184,000 ตำแหน่ง, ตัวเลขขาดดุลการค้าในเดือน ก.พ. ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.9% สู่ระดับ 6.89 หมื่นล้านดอลลาร์
- **ประเทศจีน:** ดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.1, ดัชนี PMI ภาคบริการในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.7
- **ประเทศญี่ปุ่น:** ดัชนี PMI ภาคการผลิต และภาคบริการในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 48.2 และ 54.1 ตามลำดับ
- **สหภาพยุโรป:** ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือน มี.ค. ลดลงสู่ระดับ 46.1, ดัชนี PMI ภาคบริการในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.5
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐอเมริกา: แอนด์รีย์ โกลบอลเปิดเผยว่า **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน มี.ค. ลดลงสู่ระดับ 51.9** จากระดับ 52.2 ในเดือน ก.พ. ส่วน **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน มี.ค. ลดลงสู่ระดับ 51.7** จากระดับ 52.3 ในเดือน ก.พ., ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์เปิดเผยว่า **การจ้างงานของภาคเอกชนในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 184,000 ตำแหน่ง** หลังจากเพิ่มขึ้น 155,000 ตำแหน่งในเดือน ก.พ., กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า **ตัวเลขขาดดุลการค้าในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 1.9% สู่ระดับ 6.89 หมื่นล้านดอลลาร์**

ประเทศจีน: ไฉซินเปิดเผยว่า **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.1** จากระดับ 50.9 ในเดือน ก.พ. ส่วน **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.7** จากระดับ 52.5 ในเดือน ก.พ.

ประเทศญี่ปุ่น: Jibun Bank เปิดเผย **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต และภาคบริการในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 48.2 และระดับ 54.1 ตามลำดับ**

สหภาพยุโรป: ฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB) เปิดเผย **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือน มี.ค. ลดลงสู่ระดับ 46.1** จาก 46.5 ในเดือน ก.พ. ส่วน **ดัชนี PMI ภาคบริการในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.5** จาก 50.2 ในเดือน ก.พ.

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ค. ปิดตลาดเมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ระดับ 86.91 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.7 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 4.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน สาเหตุหลักที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้น เนื่องจากอิหร่านประกาศว่าจะตอบโต้อิสราเอล หลังจากอิสราเอลโจมตีสถานกงสุลของอิหร่านในซีเรียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อีกทั้งราคาน้ำมันดิบยังได้แรงหนุนจากผลการประชุมของคณะกรรมการร่วมด้านการตรวจสอบระดับรัฐมนตรี (JMMC) ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตร (หรือโอเปกพลัส) ที่มีมติให้โอเปกพลัสยังคงปรับลดกำลังการผลิต 2.2 ล้านบาร์เรล/วัน ตามความสมัครใจของประเทศสมาชิก

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (8-12 เมษายน 2567)

- **ประเทศสหรัฐอเมริกา:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน มี.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ก.พ., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค.
- **สหภาพยุโรป:** ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.พ., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค.